

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา และเพื่อศึกษาการวางแผนและกำหนดนโยบายการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 414 คน คิดเป็นร้อยละ 69.0 และเป็นเพศชายจำนวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 ส่วนใหญ่อายุ 41-50 ปี จำนวน 404 คน คิดเป็นร้อยละ 67.3 อายุมากกว่า 50 ปีจำนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 อายุ 31-40 ปีจำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 และอายุน้อยกว่า 30 ปี จำนวน 30 คนคิดเป็นร้อยละ 5.0 ตามลำดับ อยู่ในสถานภาพสมรส จำนวน 555 คน คิดเป็นร้อยละ 92.5 อยู่ในสถานภาพหย่าร้าง จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 และอยู่ในสถานภาพโสด จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 ตามลำดับ ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 502 คน คิดเป็นร้อยละ 83.7 ต่อมาคือระดับปริญญาโท จำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 14.7 และระดับปริญญาเอก จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 ตามลำดับ ตำแหน่งงานในปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถามคือ กรรมการผู้จัดการ รายได้ต่อเดือนในปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มากกว่า 70,000 บาทต่อเดือน จำนวน 566 คน คิดเป็นร้อยละ 94.3 ต่อมาคือรายได้ 30,001-40,000 บาท ต่อเดือน จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 และรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท ต่อเดือน จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ประสบการณ์การทำงาน 11-15 ปี จำนวน 566 คน คิดเป็นร้อยละ 96.0 ต่อมาประสบการณ์การทำงานน้อยกว่า 5 ปี มีจำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 และประสบการณ์การทำงาน 5-10 ปี จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ .8 ตามลำดับ

ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจภาคเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬา

พื้นที่ประกอบธุรกิจ(เมืองกีฬา) จังหวัดกระบี่ จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 จังหวัดชลบุรี จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 จังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7

จังหวัดบุรีรัมย์จำนวน 100 คิดเป็นร้อยละ 16.7 จังหวัดศรีสะเกษจำนวน 100 คิดเป็นร้อยละ 16.7 และจังหวัดอุดรธานี จำนวน 100 คิดเป็นร้อยละ 16.7 ตามลำดับ รูปแบบของธุรกิจของผู้ตอบแบบสอบถาม เจ้าของคนเดียว จำนวน 578 คน คิดเป็นร้อยละ 96.3 ต่อมาห้างหุ้นส่วนสามัญ/ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนวน 7คิดเป็นร้อยละ 1.2 บริษัทจำกัด จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 และอื่นๆ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ .2 ตามลำดับ ประเภทของธุรกิจของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ธุรกิจการบริการ จำนวน 600 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มูลค่าสินทรัพย์รวมของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ต่ำกว่า 30,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ทุนจดทะเบียนในปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ต่ำกว่า 30,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ระยะเวลาในการดำเนินงานของผู้ตอบแบบสอบถาม ระยะ11-15 ปี จำนวน 547 คน คิดเป็นร้อยละ 91.2 ระยะ5-10 ปี จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 มากกว่า15 ปี จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 และน้อยกว่า 5 ปี จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามลำดับ จำนวนพนักงานในปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ น้อยกว่า 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความพร้อมที่ส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความพร้อมที่ส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬาด้านลักษณะเจ้าของธุรกิจ(Characteristics of Business Owner)โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ยกเว้นข้อรายการที่ 3. ท่านได้แสวงหาความรู้และข้อมูลใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ และข้อรายการที่ 4. ที่ผ่านมามีท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอบรม สัมมนา เพื่อหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ด้านการลงทุนอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมากที่สุด

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความพร้อมที่ส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น (Local Economic Infrastructure) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ยกเว้นข้อรายการที่ 6. วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่นแต่ละจังหวัดทำให้ความต้องการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนมีความแตกต่างกัน และข้อรายการที่ 9. บทบาทและสถานะบุคคลในท้องถิ่น มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนในพื้นที่เมืองกีฬาอยู่ในระดับมากที่สุด

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความพร้อมที่ส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬาด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในท้องถิ่น (Local Geographic Location) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ยกเว้นข้อรายการที่ 15. ให้จังหวัดทั้ง 6 จังหวัดของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้านการเก็บตัวและฝึกซ้อมสำหรับ นักกีฬาชาวไทยและต่างชาติอยู่ในระดับมาก

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความพร้อมที่ส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬาด้านสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น (Local Living Environment) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ยกเว้นข้อรายการที่ 18. กระแสความนิยมในการเข้าชมกีฬาและเชียร์กีฬาส่งผลให้เกิดการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนในพื้นที่เมืองกีฬา และข้อรายการที่ 20. มีบรรยากาศแห่งการลงทุน มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการลงทุนอีกทั้งมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ทางด้านการจัดการกีฬา การเล่นกีฬาและการออกกำลังการ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา อยู่ในระดับมากที่สุด

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความพร้อมที่ส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬาด้านทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่น (Local human resource) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ยกเว้นข้อรายการที่ 21. มีทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่นที่เหมาะสมและเพียงพอสามารถนำไปใช้ในการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนได้อย่างเต็มศักยภาพ และข้อรายการที่ 22. มีการประยุกต์ใช้ทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่นที่มีอยู่อย่างเต็มที่ โดยนำมาใช้ให้เกิดจุดเด่นและข้อแตกต่างในการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความพร้อมที่ส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬาด้านความพร้อมทางการเงิน (Financial Availability) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้นข้อรายการที่ 26. หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนเพื่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ และข้อรายการที่ 27. สถาบันทางการเงินสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการลงทุนและพัฒนาสถานประกอบการเพื่อให้เกิดสภาพคล่องทางการเงินด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ อยู่ในระดับมาก

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความพร้อมที่ส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬาด้านการคาดคะเนอนาคต (Future Predictions) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ยกเว้นข้อรายการที่ 31. มีความสามารถในการพยากรณ์ทิศทางทางการดำเนินธุรกิจของตลาดนำมาซึ่งแผนการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬาด้านการส่งเสริมการลงทุนเชิงรุก (Proactive Investment Promotion) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬาด้านความสัมพันธ์ของสถาบันท้องถิ่น (Relationship of Local Institutions) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬาด้านความสัมพันธ์ของการสื่อสาร (Relationship of Communication) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้นข้อรายการที่ 12. การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในพื้นที่เมืองกีฬาทำให้การลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ และข้อรายการที่ 14. การสื่อสารสามารถเปลี่ยนทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในพื้นที่เมืองกีฬาจากด้านลบให้เป็นการบวกได้ด้วยวิธีการให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนได้อย่างครบถ้วนอยู่ในระดับมาก

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬาด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (Technological Advances) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ยกเว้นข้อรายการที่ 17. การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีด้านการผลิตหรือบริการส่งผลให้เกิดการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนในพื้นที่เมืองกีฬา และข้อรายการที่ 19. การส่งเสริมให้มีการผสมผสานการใช้เทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด และข้อรายการที่ 20. การนำเทคโนโลยีและเครื่องมือสมัยใหม่มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานโดยคำนึงถึงคุณสมบัติและความคุ้มค่าและผลตอบแทนที่ได้รับจากเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬาด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค (Changes in Consumer Behavior) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้นข้อรายการที่ 22. ผู้บริโภคเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญที่สุดในการเป็นฐานเพื่อการวางแผนการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ และข้อรายการที่ 24. การวิเคราะห์พฤติกรรมความต้องการของ

ผู้บริโภครู้ที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างความเข้าใจนำไปสู่การวางแผนการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬาด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ยกเว้นข้อรายการที่ 27. เสถียรภาพของรัฐบาลมีความมั่นคงส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชน และข้อรายการที่ 29. หน่วยงานภาครัฐ ออกกฎระเบียบที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนในพื้นที่เมืองกีฬา ทำให้กิจการต่าง ๆ สามารถปรับปรุงและพัฒนาแนวทางและวิถีทางในการวางแผนการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และข้อรายการที่ 30. การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลทำให้การลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนเกิดการชะลอตัวและเป็นเหตุให้เกิดการเลิก ยุบ กิจการ อยู่ในระดับมากที่สุด

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬาด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Grow) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ยกเว้นข้อรายการที่ 32. การลงทุนที่เพิ่มขึ้นในเทคโนโลยี หรือเครื่องจักรใหม่ ๆ ส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนในพื้นที่เมืองกีฬา และข้อรายการที่ 34. ยอดขาย ระดับความพึงพอใจของลูกค้า ผลตอบรับทางการตลาด อยู่ในระดับมากที่สุด

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬาด้านการใช้จ่ายลงทุนของภาครัฐ (Government Expenditure) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ยกเว้นข้อรายการที่ 36. องค์กรภาครัฐมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ด้านกายภาพ การคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนในภาคเอกชนในระยะยาว และข้อรายการที่ 38. องค์กรภาครัฐมีการลงทุนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านนวัตกรรมทางกีฬาและการวิจัย และข้อรายการที่ 39. องค์กรภาครัฐมีการลงทุนปรับปรุงโครงสร้างการลงทุนที่มีอยู่เดิม การซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ตามสถานที่ออกกำลังกาย และสวนสาธารณะ อยู่ในระดับมากที่สุด

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ยกเว้นข้อรายการที่ 40. องค์การภาครัฐมีการกระจายอำนาจและงบประมาณให้กับท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น อยู่ในระดับมาก

ตอนที่ 6 การทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา จำนวน 136 คู่ แบ่งออกเป็น ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ จำนวน 120 คู่ มีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าอยู่ระหว่าง .106 ถึง .885 ทั้งนี้ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงสุด ได้แก่ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในท้องถิ่น (LGL) กับการส่งเสริมการลงทุนเชิงรุก (PIP) มีค่าเท่ากับ .885 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ำที่สุด ได้แก่ ความสัมพันธ์ของสถาบันท้องถิ่น (RLI) กับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค (CCB) มีค่าเท่ากับ .106 นอกจากนี้ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ จำนวน 11 คู่ มีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวก อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับตัวแปรเกณฑ์ จำนวน 16 คู่ มีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าอยู่ระหว่าง .885 ถึง .236 ทั้งนี้ตัวแปรพยากรณ์ที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรเกณฑ์สูงสุด ได้แก่ การใช้จ่ายลงทุนของภาครัฐ (GE) มีค่าเท่ากับ .885 และตัวแปรพยากรณ์ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับตัวแปรเกณฑ์ต่ำที่สุด ได้แก่ ความสัมพันธ์ของการสื่อสาร (RC) มีค่าเท่ากับ .236 นอกจากนี้ ตัวแปรพยากรณ์ที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรเกณฑ์ อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (TA) ตามลำดับ

ตอนที่ 7 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยแบบพหุคูณการทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา

1. การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณและสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬาพบว่าปัจจัย ทั้ง 15 ปัจจัย สามารถพยากรณ์การลงทุนในธุรกิจภาคเอกชน ได้ร้อยละ 84.70 สามารถแสดงเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ

$$Y = -1.675E-15 - 0.095(CBO) + 0.436(LGL) - 0.203(LLE) + 0.217(LHR) + 0.251(CCB) - 0.233(PL) + 0.232(EG) + 0.745(GE)$$

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

$$Z_Y = 0.034(Z_{CBO}) + 0.086(Z_{LGL}) + 0.049(Z_{LLE}) + 0.069(Z_{LHR}) + 0.045(Z_{CCB}) \\ + 0.044(Z_{PL}) + 0.035(Z_{EG}) + 0.025(Z_{GE})$$

2. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชน (ปัจจัยความพร้อม) เพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ปัจจัยความพร้อมส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา จำนวน 36 คู่ แบ่งออกเป็น ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ จำนวน 28 คู่ มีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคู่ โดยมีค่าอยู่ระหว่าง .517 ถึง .909 ทั้งนี้ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงสุด ได้แก่ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในท้องถิ่น (LGL) กับความพร้อมทางการเงิน (FA) มีค่าเท่ากับ .909 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ำที่สุด ได้แก่ ความพร้อมทางการเงิน (FA) กับการคาดคะเนอนาคต (FP) ที่ค่าเท่ากับ .517 ส่วนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับตัวแปรเกณฑ์ จำนวน 8 คู่ มีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าอยู่ระหว่าง .337 ถึง .651 ทั้งนี้ตัวแปรพยากรณ์ที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรเกณฑ์สูงสุด ได้แก่ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในท้องถิ่น (LGL) มีค่าเท่ากับ .651 และตัวแปรพยากรณ์ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับตัวแปรเกณฑ์ต่ำที่สุด ได้แก่ การคาดคะเนอนาคต (FP) มีค่าเท่ากับ .377 ตามลำดับ

3. การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณและสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชน (ปัจจัยความพร้อม) เพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา พบว่าปัจจัยความพร้อม ทั้ง 8 ปัจจัย สามารถพยากรณ์การลงทุนในธุรกิจภาคเอกชน ได้ร้อยละ 44.40 สามารถแสดงเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ

$$Y = -1.865E-15 + 0.125(CBO) - 0.127(LEI) + 0.704(LGL) + 0.240(LHR) - \\ 0.171(FA) - 0.211(FP)$$

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

$$Z_Y = 0.052(Z_{CBO}) + 0.066(Z_{LEI}) + 0.136(Z_{LGL}) + 0.091(Z_{LHR}) + 0.087(Z_{FA}) + \\ 0.053(Z_{FP})$$

4. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชน (ปัจจัยสนับสนุน) เพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา พบว่าปัจจัยสนับสนุนส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา จำนวน 45 คู่ แบ่งออกเป็น ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ จำนวน 36 คู่ มี

ความสัมพันธ์กันในทิศทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 32 คู่ โดยมีค่าอยู่ระหว่าง .098 ถึง .850 ทั้งนี้ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงสุด ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค (CCB) กับการเมืองและกฎหมาย (PL) มีค่าเท่ากับ .850 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ำที่สุด ได้แก่ ความสัมพันธ์ของการสื่อสาร (RC) กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (EG) มีค่าเท่ากับ .098 นอกจากนี้ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ จำนวน 4 คู่ มีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวก อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับตัวแปรเกณฑ์ จำนวน 9 คู่ มีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 8 คู่ โดยมีค่าอยู่ระหว่าง .236 ถึง .885 ทั้งนี้ตัวแปรพยากรณ์ที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรเกณฑ์สูงสุด ได้แก่ การใช้จ่ายลงทุนของภาครัฐ (GE) มีค่าเท่ากับ .885 และตัวแปรพยากรณ์ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับตัวแปรเกณฑ์ต่ำที่สุด ได้แก่ ความสัมพันธ์ของการสื่อสาร (RC) มีค่าเท่ากับ .236 นอกจากนี้ ตัวแปรพยากรณ์ที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรเกณฑ์ อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (TA) ตามลำดับ

5.การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณและสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชน (ปัจจัยสนับสนุน) เพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา พบว่า ปัจจัยสนับสนุน ทั้ง 9 ปัจจัย สามารถพยากรณ์การลงทุนในธุรกิจภาคเอกชน ได้ร้อยละ 83.10 สามารถแสดงเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ

$$Y = -1.361E-15 + 0.070(PIP) - 0.137(RLI) + 0.165(CCB) - 0.146(PL) + 0.246(EG) + 0.724(GE)$$

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

$$Z_Y = 0.037(Z_{PIP}) + 0.030(Z_{RLI}) + 0.038(Z_{CCB}) + 0.039(Z_{PL}) + 0.029(Z_{EG}) + 0.024(Z_{GE})$$

การอภิปรายผล

จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้

ปัจจัยความพร้อมที่ส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ด้านลักษณะเจ้าของธุรกิจ (Characteristics of Business Owner) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการลงทุน ของ จินตนา พรพิไลพรรณ (จินตนา พรพิไลพรรณ. 2547: 87-90) ที่กล่าวว่าลงทุนเป็นผู้ดำเนินกิจการนั่นเองและมีอำนาจในการจัดการแต่เพียงผู้เดียว การลงทุนในลักษณะนี้ผู้ลงทุนต้องมีเงินทุนมากหรือก้อนใหญ่ จึงจะประกอบกิจการนั้น ๆ ได้ แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีความเสี่ยงในการลงทุนสูง ดังนั้นกิจการที่จะลงทุนในลักษณะนี้จึงควรเป็นกิจการขนาดย่อย หรือกิจการที่ต้องการผู้บริหารเพียงคนเดียว (single manager) เช่น การค้าย่อยหรือค้าปลีก การประกอบการกรสกรรมในครัวเรือน เป็นต้น ซึ่งก็ยังคงมีความสอดคล้องกับข้อมูลการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาที่มีนโยบายส่งเสริมธุรกิจและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ทั้งในอุตสาหกรรมการกีฬาและธุรกิจ บริการที่เชื่อมโยงกับการกีฬา

ปัจจัยความพร้อมที่ส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น (Local Economic Infrastructure) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของพัชราภา สิงห์ธนสาร (2560) ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ด้านเศรษฐกิจในมิติของรายได้ ซึ่งมีเพียงมีเพียงรายได้เฉลี่ยต่อคนของครัวเรือนเท่านั้นที่มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ดังนั้นด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น (Local Economic Infrastructure) นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการลงทุนทำธุรกิจของเมืองกีฬา

ปัจจัยความพร้อมที่ส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในท้องถิ่น (Local Geographic Location) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดซึ่งสอดคล้องกับเป้าประสงค์หลักตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ที่ต้องการในอีก 5 ปีข้างหน้า ที่กล่าวว่าการให้บริการกีฬาและสร้างคุณภาพชีวิต (Sport for Life) ให้แก่ประชาชน นักกีฬา และนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ จนสามารถพัฒนาไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีทางในการดำเนินชีวิต ไปสู่สังคมแห่งการออกกำลังกายและเล่นกีฬา (Sport Community) และการสร้างระเบียบวินัยและส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมให้แก่ประชาชน (Social Regeneration)

ปัจจัยความพร้อมที่ส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ด้านสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น (Local Living Environment) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง (2550) ที่ได้อธิบายถึง

จุดมุ่งหมายในการลงทุนของผู้ลงทุนคือต้องการที่จะกระจายความเสี่ยง และการกระจายความเสี่ยงลงทุนในหลักทรัพย์และการลงทุนในหลักทรัพย์ของธุรกิจที่มีความแตกต่างทางด้านภูมิศาสตร์ เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติ ซึ่งเป็นความปลอดภัยของเงินลงทุน (Security of Principal) ความปลอดภัยของเงินลงทุน

ปัจจัยความพร้อมที่ส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬาด้านทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่น (Local human resource) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) ในช่วงระยะ 5 ปีแรกที่ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาเป้าประสงค์ตัวชี้วัดและยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่เป็นการวางรากฐานการพัฒนาการกีฬาสู่เป้าหมายในระยะ 20 ปี เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และหน่วยงานหลักสามารถบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาอย่างเป็นระบบ รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางการกีฬา และบูรณาการความร่วมมือของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการพัฒนาต่อยอด แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมทั้งขับเคลื่อนการบริหารจัดการกีฬา และพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับการศึกษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ภายใต้ระบบธรรมาภิบาลและการสร้างความโปร่งใส

ปัจจัยความพร้อมที่ส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬาด้านความพร้อมทางการเงิน (Financial Availability) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาที่ว่าเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ในประเทศ โดยความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการประกอบธุรกิจการกีฬาโดยการจัดหาแหล่งเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อจูงใจธุรกิจกีฬาจากต่างประเทศให้เข้ามา ลงทุนในประเทศไทยและส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องแผนธุรกิจ (BusinessPlan) ทางการศึกษาให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ส่งเสริมการผลิตอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬาในประเทศไทย พร้อมทั้งให้ส่วนราชการและหน่วยงานผู้ใช้อุปกรณ์กีฬาพิจารณาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายโดยผู้ประกอบการไทย ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมผู้ผลิตผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้ากีฬาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปัจจัยความพร้อมที่ส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬาด้านการคาดคะเนอนาคต (Future Predictions) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ พิมพ์จันทร์ อรุณศรีโสภณ (2542: 20-25) ที่กล่าวว่า การคาดคะเนของผู้ลงทุน (expectations) ในปัจจุบันการตัดสินใจในการลงทุนของภาคเอกชน ยังขึ้นอยู่กับ การคาดคะเนของผู้ลงทุนต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ผู้ลงทุนคาดว่าจะได้รับ ถ้าหากผู้ลงทุนคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตในแง่ดี ก็ย่อมหมายความว่าผู้ลงทุนจะได้รับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูง ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการลงทุนเพิ่มขึ้น

ปัจจัยสนับสนุนส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬาด้านการส่งเสริมการลงทุนเชิงรุก (Proactive Investment Promotion) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 จะเป็นการขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาแบบครบวงจร สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ โดยมี การสนับสนุนการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกีฬา อาทิ ธุรกิจการผลิตเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา ธุรกิจ เพื่อการบริการเกี่ยวกับการกีฬา ธุรกิจการจัดกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ รวมถึงสถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับ พร้อมทั้งมุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และจัดตั้งเมืองกีฬา เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านกีฬาของภูมิภาค

ปัจจัยสนับสนุนส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬาความสัมพันธ์ของสถาบันท้องถิ่น (Relationship of Local Institutions) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับเป้าประสงค์อุตสาหกรรมกีฬามีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นและสร้างมูลค่าเพิ่มทาง เศรษฐกิจให้ประเทศไทยอย่างมีเสถียรภาพ และตัวชี้วัดการลงทุนจากภาคเอกชนในอุตสาหกรรมกีฬาไทย มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าอัตรา การเติบโตของมูลค่า GDP

ปัจจัยสนับสนุนส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬาความสัมพันธ์ของการสื่อสาร (Relationship of Communication) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับนโยบายพัฒนากีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tourism) ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการกีฬาที่จัดขึ้น โดยทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเพิ่มจำนวน นักท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยการบูรณาการให้เกิดการร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว เชิงกีฬา จัดปฏิทินกลางสำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ และการทำ roadshow เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้คนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประสานการทำงานร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นเพื่อแสวงหาโอกาสในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่

พร้อมทั้งผลักดัน ให้ประเทศไทยเป็น Sport Hub ของภูมิภาค ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน มีความตระหนักถึงความสำคัญของการกีฬาและกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการมากขึ้น

ปัจจัยสนับสนุนส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬาด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (Technological Advances) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ กฤตยา ตติรังสรรค์สุข. (2544: 111) ที่ว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นมา (Technological Change and Innovation) ย่อมมีผลทำให้ต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มที่จะลดลง และทำให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ผู้ลงทุนคาดว่าจะได้รับสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณการลงทุนเพิ่มขึ้น

ปัจจัยสนับสนุนส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬาด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค (Changes in Consumer Behavior) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของพัชราภา สิงห์ธนสาร (2560) ซึ่งผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ด้านเศรษฐกิจในมิติของรายได้ มีเพียงรายได้เฉลี่ยต่อคนของครัวเรือนเท่านั้นที่มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่วนรายได้จากอาชีพหลัก และรายได้จากอาชีพเสริมไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ในมิติของรายจ่ายประกอบไปด้วยรายจ่ายประเภทต้นทุนในการประกอบอาชีพ รายจ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และ รายจ่ายรวมทั้งหมดเฉลี่ยต่อคนในครัวเรือนล้วนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ปัจจัยทางด้านการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ มีเพียงคนอายุมากกว่า 60 ปี มีอาชีพและรายได้ เท่านั้นที่มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่วนคนอายุ 15-60 ปีเต็ม มีอาชีพและรายได้ และครัวเรือนมีการเก็บออมเงินไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่วนปัจจัยทางด้านสังคมมีเพียงคนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่เท่านั้นที่มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ปัจจัยสนับสนุนส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬาด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ปัจจัยสนับสนุนส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬาด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Grow) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ Lesotlho (2006) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนภาคเอกชน ได้ทำการศึกษาในประเทศบอสวานา โดยใช้วิธีสมการถดถอยเชิงซ้อน ด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด

(Multiple linear regression) เป็นเครื่องมือ ในการวิเคราะห์ โดยผลการศึกษาพบว่า อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ปริมาณสินเชื่อภาคเอกชน อัตราดอกเบี้ย และอัตราเงินเฟ้อ จะส่งผลกระทบต่อทิศทางเดียวกันกับการลงทุนภาคเอกชน ส่วนการลงทุนภาครัฐบาล และอัตราแลกเปลี่ยน จะส่งผลกระทบต่อทิศทาง ตรงกันข้ามกับการลงทุนภาคเอกชน

ปัจจัยสนับสนุนส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬาด้านการใช้จ่ายลงทุนของภาครัฐ (Government Expenditure) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ Luintel; & Mavrotas (2005) พบว่าอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนภาคเอกชนทั้งในทิศทางเดียวกันกับการลงทุนภาคเอกชน และในทิศทางตรงกันข้าม ส่วนการลงทุนภาครัฐบาลและอัตราเงินเฟ้อ จะส่งผลกระทบต่อทิศทางตรงกันข้ามกับการลงทุนภาคเอกชน

การลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของอูบลรัตน์ ลิ้มปิยาภิรมย์ (2540: 63) ที่กล่าวว่าและ การลงทุนของภาคเอกชนที่มีต่อโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทย จากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทำให้ธุรกิจภาคเอกชนมีการปรับตัวและเติบโตขึ้น และมีส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตของประเทศ เนื่องจากเดิมการผลิตภาคเกษตรกรรมเป็นสาขาการผลิตหลักของประเทศไทยและของประชากรในประเทศ ทั้งในแง่ของมูลค่าผลผลิต การส่งออกและการประกอบอาชีพหรือการจ้างงาน และยังคงมีความสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการลงทุน การลงทุน 7 ปี (พ.ศ. 2558-2564) ที่มีเป้าหมายส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของการลงทุน (Cluster) ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่า และยังคงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ตามที่กำหนดไว้ว่า “การกีฬาเป็นส่วนสำคัญของวิถีชีวิตประชาชนทุกภาคส่วน และเป็นกลไก สำคัญในการสร้างคุณค่าทางสังคมและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ”ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะเวลา 5 ปี อีกด้วย

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา จำนวน 136 คู่ แบ่งออกเป็น ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ จำนวน 120 คู่ มีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความอยู่ระหว่าง .106 ถึง .885 ทั้งนี้ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุด ได้แก่ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในท้องถิ่น (LGL) กับการส่งเสริมการลงทุนเชิงรุก (PIP) มีค่าเท่ากับ .885 ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการกีฬาของประเทศตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา แบบครบวงจร

สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ในด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา (Sports Industry Promotion) การกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sports Tourism) และการจัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City) และ"การเป็นเมืองกีฬานั้น จะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดหันมาเล่นกีฬา และออกกำลังกายเป็นประจำ การพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศ จัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาในจังหวัดเป็นไป อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) เป็นศูนย์กลาง (Hub) ของภูมิภาคในการเก็บตัวฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬาชาวต่างชาติ ที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศอีกด้วย

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้

1.1 เนื่องจากการเก็บข้อมูลการวิจัยเป็นช่วงผ่อนปรนของสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ข้อมูลที่ได้รับนั้นสามารถนำไปปรับใช้ในการลงทุนในสถานการณ์โรคระบาดได้ โดยผู้ลงทุนทางธุรกิจเอกชนในพื้นที่เมืองกีฬาควรวางแผนบริหารความเสี่ยงในการลงทุนให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่เมืองกีฬา

1.2 ในการลงทุนการทำธุรกิจในพื้นที่เมืองกีฬานั้นควรศึกษาบริบทของธุรกิจและบริบทของกีฬาพื้นถิ่น เพื่อนำมาวางแผนและนำเอาองค์ความรู้ที่มีอยู่มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อผนวกการกีฬาและการท่องเที่ยวแล้วจึงลงทุนสร้างผลผลิตหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อจำหน่ายได้ อันเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต

2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการวิจัยในพื้นที่เมืองกีฬาเป็นรายจังหวัด เนื่องจากพื้นที่เมืองกีฬาแต่ละที่ ชนิดกีฬา และการจัดการแข่งขันแต่ละรายการไม่เหมือนกัน ดังนั้นควรมีการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจภาคเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองกีฬาตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกีฬารายจังหวัด รวมทั้งคำนึงสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับนั้นนักธุรกิจสามารถนำไปเป็นสารสนเทศประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้จริง

2.2 ควรมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนารูปแบบการลงทุนในรูปแบบSME เล็กๆ ในพื้นที่เมืองกีฬา เพื่อการพัฒนาต่อยอดธุรกิจที่มีความยั่งยืน